



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนรับรองการป่าไม้ ฝ่ายด่านป่าไม้ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๔๘๕๓, ๕๖๗๙

ที่ ทส ๑๖๑๓.๕.๓/ ๓๘๓๖ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานนำร่อง

เรียน หัวหน้าด่านป่าไม้ทุกด่าน

ตามหนังสือสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๓.๕.๓/๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้หัวหน้าด่านป่าไม้ทุกด่านดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามกระบวนการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ระบบดิจิทัล โดยให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเบิกทางให้ลงข้อมูลในระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกราย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการในการยื่นคำขอใบเบิกทางทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นที่เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง นั้น

ส่วนรับรองการป่าไม้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๓ มีเป้าหมายให้ออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัลได้ภายในปี ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านทางระบบดิจิทัลเป็นไปตามกำหนดเวลาตามแผนยกระดับงานบริการดังกล่าว จึงขอให้หัวหน้าด่านป่าไม้ทุกด่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัล ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

๒. ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ด่านป่าไม้ทุกด่านออกใบเบิกทางตามเอกสารปกติกวคู่ไปกับการพิมพ์ใบเบิกทางที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกราย ซึ่งก่อนพิมพ์ใบเบิกทางออกจากระบบขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในการออกใบเบิกทางเสียก่อน เมื่อพิมพ์ใบเบิกทางออกมาแล้วขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง และให้จัดเก็บรวมกับคำขอใบเบิกทางและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้มอบใบเบิกทางเฉพาะที่ออกตามเอกสารปกติให้กับผู้รับบริการเท่านั้น

๓. หากมีประเด็นปัญหาหรือข้อขัดข้องประการใด รายงานให้ส่วนรับรองการป่าไม้ทราบทางไลน์กลุ่ม เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข

๔. สำหรับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัล โดยไม่ออกใบเบิกทางตามเอกสารปกติ จะได้แจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวิทยา ฌวีพันธ์)
ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้